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๕.  นายสุกรี  เอื้ออนันต อนุกรรมาธิการ
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อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
๑.  รองศาสตราจารยมานิตย  จุมปา (ลาการประชุม)
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เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด

ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้



๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ แจงตอที่ประชุม ดวยคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญกําหนด

จัดสัมมนาเรื่อง การยกรางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๒ ระหวางวันที่ ๖ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ ณ เดอะไทด     
รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยคณะอนุกรรมาธิการควรรวมเดินทางรับฟงการสัมมนาเพื่อรับฟง
ขอมูลประกอบการพิจารณาตรวจรางรัฐธรรมนูญ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุม คร้ังที่ ๒ วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ โดย 

ไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาเรื่อง กําหนดแนวทางการตรวจรางรัฐธรรมนูญและตรวจราง 
   รัฐธรรมนูญ

   ประธานคณะอนุกรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการตรวจรางรัฐธรรมนูญ ดวยคณะ
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญกําหนดจัดสัมมนาเรื่อง การยกรางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๒ ระหวางวันที่    
๖ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ ณ เดอะไทด รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นั้น  เพื่อพิจาณายกรางรัฐธรรม
นูญ และนําเผยแพรตอประชาชนและสังคมที่เกี่ยวของตอไปภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ระหวางนี้กอนที่
จะนํารางรัฐธรรมนูญออกเผยแพร  คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญมีหนาที่ตองพิจารณาตรวจ
รางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จตามที่ไดรับมอบหมาย โดยคณะอนุกรรมาธิการควรรวมเดินทางไปรวม
สัมมนาเพื่อรับฟงขอมูลประกอบการพิจารณาตรวจรางรัฐธรรมนูญใหถูกตอง และทันกอนการเผยแพร
ตอองคกรที่เกี่ยวของตอไป โดยวันที่ ๑๘ นี้จะตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จ เพราะจะตองสงไป
พิมพ เพื่อเผยแพรในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ โดยคาดวาจะพิมพ ๒ ประเภท คือ ลงหนังสือพิมพราย
วันทุกฉบับและพิมพเปนเลม

นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ กลาว เพื่อใหการพิจาณาตรวจรางรัฐ
ธรรมนูญปนไปดวยความถูกตอง และทันเวลาคณะอนุกรรมาธิการควรรวมเดินทางไปรับฟงการสัมมนา
ของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เพื่อรับฟงขอมูลประกอบการพิจารณา เพราะวาการรับฟงวัน
ตอวัน จะงายตอการพิจารณาปรับปรุงไมมีทิ้งชวง ถารอใหยกรางรัฐธรรมนูญเสร็จทั้งหมดจะไมเปนผล
ดีเพราะอนุกรรมาธิการมีเวลาจํากัด ซ่ึงถารับฟงและพิจารณาวันตอวันจะเสร็จในกรอบเวลาที่กําหนด

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ กลาว ดวยฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดยก
รางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จแตยังไมเปนขอยุติ และไดมอบใหคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ
นํามาพิจาณาในเบื้องตนกอน และขอใหที่ประชุมพิจารณาและแสดงความเห็นตอที่ประชุม ซ่ึงราง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไมเปนขอยุติ จึงขอความรวมมือตอที่ประชุมอยาเพิ่งนําไปเผยแพร และรัฐธรรมนูญ



๓

ฉบับนี้คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ไดพิจาณาและมีการแกไขบางมาตราแลว เชน มาตรา ๓ 
วรรคสอง จากคําวา องคกรอื่น แกไขเปน องคกรตามรัฐธรรมนูญ  และจากคําวา นิติรัฐ แกไขเปน
นิติธรรม หรือในมาตรา ๖ ไดมีการตัดคําวา หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญออกไป เพราะคณะ
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เห็นวาควรใหกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีฐานะเทากับกฎหมาย
ธรรมดา แตอยางไรยังหาขอยุติไมได

นายสุกรี เอื้ออนันต อนุกรรมาธิการ กลาว การพิจารณาตรวจรางรัฐธรรมนูญซึ่งคณะอนุ
กรรมาธิการจะเดินทางไปจังหวัดชลบุรี ควรมีการนําขอมูลที่ไดจากการประชุมสัมมนาจัดพิมพเปน
เอกสาร และอนุกรรมาธิการนํามาพิจารณาตอนนั้นวันตอวัน เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ

นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ กลาว การพิจารณาตรวจราง
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงหากคณะอนุกรรมาธิการไดเขารวมการประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
สามารถเก็บรวบรวมประเด็นตางๆ มาเปนขอมูลการทํางาน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
วิชาการตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตอไป และการพิจารณาในการให
ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญของสภารางรัฐธรรมนูญ นั้นควรมีการยกเวนขอบังคับการประชุมในการขอ
เปดอภิปรายรางรัฐธรรมนูญ ที่วาสมาชิกจะขออภิปรายไดตองยื่นญัตติไว ซ่ึงเปนการกําหนดกรอบให
การแสดงความคิดเห็นชัดเจน เพราะสมาชิกบางทานยังไมมีประเด็นที่จะยื่นญัตติหรือไมแตพอฟง
สมาชิกทานอื่นอภิปรายเกิดแนวความคิดที่ดีแตไมสามารถอภิปรายได เพราะไมมีสิทธิ ซ่ึงนาจะมีการ
ยกเวนขอบังคับการประชุมในเรื่องนี้เพื่อใหรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกตอง

ประธานกรรมาธิการ กลาว การเดินทางไปประชุมนอกสถานที่ของคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ คาดวาจะมีการลงมติใน บางประเด็นที่มีความเห็นเปน ๒ ทาง .ในวันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๕๐ เพราะฉะนั้น ชวงเวลาเย็นของวันที่ ๑๐ เมษายน รางรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ คงเสร็จสมบูรณ  
โดยประเด็นที่มีการพยายามหยิบยกขึ้นมาพิจาณา เชน ประเด็นมาตรา ๗ ใหศาลรัฐธรรมนูญเปน
ผูวินิจฉัยกรณีไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใดวาจะปฏิบัติอยางไร ซ่ึงมีผูอภิปรายวา
เมื่อปญหาเกิดขึ้นกับ หนวยงานใดควรใหหนวยงานนั้นเปนผูวินิจฉัย  และมีบางความเห็นวาควรมีการ
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งทําหนาที่ ประกอบดวยผูแทนจากฝายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ

นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ กลาว ประเด็นตามมาตรา ๗ ควรมี
การหยิบยกขึ้นมาศึกษาเปนอยางยิ่ง เพราะตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ มีหลายเร่ืองที่หาทางออกไมได 
เชน กรณี ผูวา สตง. การใหความเห็นชอบกรรมการ  ป.ป.ช. กรณีมีการลาออก ๑ คน เหลือ ๑๗ คน ซ่ึง
ไมครบ ๑๘ คนกอนที่วุฒิสภาจะใหความเห็นชอบ หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือไมครบ ๑๐๐ คนชอบหรือไม ซ่ึงหาทางออกไมได ดังนั้นมาตรา ๗ เปนประเด็นที่สําคัญควรมีการ
พิจาณาเรื่องนี้อยางรอบคอบ



๔

นายมหินทร สุรดินทรกูร อนุกรรมาธิการ กลาว มาตรา ๗ จะเชื่อมโยงมาตรา ๒๗ ซ่ึงไมควร
บัญญัติไวอีกมาตราหนึ่งควรบัญญัติตอทายมาตรา ๗ จะดีกวา เพราะเปนเรื่องเดียวกัน และเห็นวาเมื่อมี
ปญหาเกี่ยวกับการใชรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นกับหนวยงานใดควรใหหนวยงานนั้นวินิจฉัยเอง ถาจะให
หนวยงานอื่นมาแกไขใหเห็นวาไมนาจะถูกตอง

รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต อนุกรรมาธิการ กลาว ประเด็นการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ
เชน ตํารวจจับผูตองหาไดจะมีการแถลงขาว โดยตํารวจอางวาเพื่อประโยชนสาธารณะตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติยกเวนไว ซ่ึงในความเห็นควรมีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญใหชัดเจน

นายสุกรี เอื้ออนันต อนุกรรมาธิการ กลาววา ตามที่ไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เห็นวามี
หลายมาตราเหมือนกับรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ โดยมาตราที่ใหอํานาจหรือใหสิทธิแกประชาชนหรือ
หนวยงานของรัฐจะมีการบัญญัติไวตอนทายของมาตรานั้นๆ วา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ แตราง 
รัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ บางมาตรามีการตัดคํานี้ออกไป ซ่ึงเห็นวาไมถูกตองเพราะจะทําใหเกิดปญหาวา
กฎหมายที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ยังสามารถใชบังคับอยูตอไปหรือไม จะขัดกับ
รัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ หรือไม จึงตั้งเปนขอสังเกตุ

รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต อนุกรรมาธิการ กลาว การใชขอความในการรางรัฐธรรมนูญ 
ซ่ึงบางมาตราจะมีการใชคําศัพทที่เขาใจยาก เชน คําวา นิติรัฐ  ระบบไตสวน จึงขอตั้งเปนขอสังเกตใน
การยกรางรัฐธรรมนูญวาควรมีการใชคําศัพทที่เขาใจงายเพื่องายตอการทําความเขาใจ ไมอยากให
กฎหมายเปนเรื่องที่ไกลตัวสําหรับประชาชน

ท่ีประชุมเห็นชอบ มอบหมายอนุกรรมาธิการนํารางรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ไปพิจาณา และหาก
อนุกรรมาธิการทานใดมีขอเสนอแนะคิดเห็นอยางไร ขอใหทําบันทึกเปนหนังสือเสนอตอประธานคณะ
อนุกรรมาธิการ หรือฝายเลขานุการตอไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ
ที่ประชุมมีมติเดินทางไปราชการและประชุมสัญจรเพื่อรับฟงขอมูล ขอคิดเห็นประกอบการ

พิจารณาตรวจรางรัฐธรรมนูญ ระหวางวันศุกรที่ ๖ ถึงวันพุธที่ ๑๑เมษายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมเลอ คาซา 
บางแสน และเดอะไทด รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา
นายไกรสิทธิ์  ธัมมัญู
นิติกร ๔ สํานักกรรมาธิการ ๓
ผูจดบันทึกการประชุม

ทมิตา/พิมพ


